

# รอบรู้ มน.

ประจำเดือน เมษายน 2567 (ครั้งที่ 1)

## CONGRATULATIONS

### มหาวิทยาลัยนเรศวร

ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณให้เป็น

“มหาวิทยาลัยที่มีนโยบายส่งเสริม  
อาจารย์ต้นแบบด้านการสอน ประจำปี พ.ศ. 2567”

จากสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (คอกว)  
ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)



รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒน์ พัดเกตุ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร  
รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณมหาวิทยาลัยที่มีนโยบายส่งเสริมอาจารย์ต้นแบบ  
ด้านการสอนประจำปี 2567 และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิง พิศรดา อมาตยกุล  
คณะแพทยศาสตร์ รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน  
ในโครงการรางวัลอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน พ.ศ.2567 จาก ศาสตราจารย์  
ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
ในการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2567 “ภูมิทัศน์อุดมศึกษาไทยในบริบทโลก :  
แนวโน้มและโอกาส Thai Higher Education Landscape in the Global Context:  
Trends and Opportunities”

มหาวิทยาลัยนเรศวรขอแสดงความยินดีกับ  
รองศาสตราจารย์ ดร.เกษิขกร เนติ วระบุษ และ รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งโรจน์ แก้วอุไร  
เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566  
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม



**รองศาสตราจารย์ ดร.เกษิขกร เนติ วระบุษ**  
ผู้อำนวยการสถานวิจัยเครื่องสำอาง  
และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ  
อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม  
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร



**รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งโรจน์ แก้วอุไร**  
อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยี  
และสื่อสารการศึกษา  
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยนเรศวร  
ขอแสดงความยินดีกับ

**รศ.ดร.ภญ.รัตติมา จีมาพงษา**

ในโอกาสที่ได้รับ  
**รางวัลเกียรติยศ  
ศ. นพ.อวย เกตุสิงห์**  
สำหรับนักเภสัชวิทยา  
ประจำปี พ.ศ.2567

จากสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย



มหาวิทยาลัยนเรศวร  
ขอแสดงความยินดีกับ

**ดร.นันทิกา พรหมมี**

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  
อาจารย์ประจำสาขาวิชาแพทยแผนไทยประยุกต์  
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกเป็น  
**ศิษย์เก่าแพทย์ธรรมศาสตร์ดีเด่น  
แพทย์แผนไทยประยุกต์**  
โดย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



มหาวิทยาลัยนเรศวร  
ขอแสดงความยินดีกับ

**พศ.ดร.ระวีวรรณ พิไลเกียรติ**

รองคณบดีฝ่ายพัฒนามนุษิตและประกันคุณภาพการศึกษา  
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ในโอกาสที่ได้รับรางวัล  
**ศิษย์เก่า ที่สร้างชื่อเสียง**  
ประจำปี 2566

จากสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลเกื้อการุณย์ (อชิสระ)



# NEWS



## DRI@NU จัดกิจกรรมอบรมเพื่อส่งเสริมการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์ และการคว่ำรางวัลระดับชาติและนานาชาติ

วันที่ 8 มีนาคม 2567 กองการวิจัยและนวัตกรรม และคณบดีวิจัยและนวัตกรรม จัดอบรมเชิงบรรยาย/ปฏิบัติการ หัวข้อ **“ผลงานวิจัยและนวัตกรรมกับการต่อยอดผลงานไปสู่การใช้ประโยชน์ และการคว่ำรางวัลระดับชาติและนานาชาติ”** โดยได้รับเกียรติจากนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษา วช. ศาสตราจารย์ ดร.พดุงศักดิ์ รัตนเดโช นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ปี พ.ศ.2554 และศาสตราจารย์ ดร.สนอง เอกสิทธิ์ นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ปี พ.ศ.2551 เป็นวิทยากร และในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.กรรณก อังคนินันท์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมให้เกียรติกล่าวเปิดกิจกรรม ณ ห้องประชุมมหาภาพ ชั้น 1 อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (KNECC) มหาวิทยาลัยนเรศวร



## ม.นเรศวร ร่วมกับ บพท. จัดแสดงผลงานวิจัย “แก๊จน” ภายใต้โครงการศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาคาบอนเบ็ดเสร็จและแม่นยำ

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567 มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) จัดแสดง **“ผลงานวิจัยแก้ไขปัญหาคาบอนเบ็ดเสร็จและแม่นยำ ภาคเหนือตอนล่าง”** ภายใต้โครงการศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาคาบอนเบ็ดเสร็จและแม่นยำ ภาคเหนือตอนล่าง กรณีศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ระยะที่ 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร โดย ศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยฯ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายพรเสฐฎี บุญศิริสารศา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดฯ และ ได้รับเกียรติจาก ดร.ยุทธพงษ์ กองพม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมงาน ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก



## มหาวิทยาลัยนเรศวร ในฐานะหน่วยงานแม่ข่าย เครือข่ายบริการการวิจัยภาคเหนือตอนล่าง จัดอบรม “การวิเคราะห์มูลค่าและการทำการตลาดของผลิตภัณฑ์จากโครงการวิจัย”

วันที่ 12 มีนาคม 2567 มหาวิทยาลัยนเรศวร ในฐานะหน่วยงานแม่ข่าย เครือข่ายบริการการวิจัยภาคเหนือตอนล่าง จัดอบรม **“การวิเคราะห์มูลค่าและการทำการตลาดของผลิตภัณฑ์จากโครงการวิจัย”** ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิจัย นิสิต/นักศึกษา ให้ทำงานวิจัยร่วมกับภาคเอกชน (Capacity Building) โครงการพัฒนาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องอูธรยา โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก และรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ยุทธพงษ์ กองพม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม กล่าวเปิดการอบรม และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล หัวหน้าภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร กิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสมรรถนะและทักษะของนักวิจัยในเครือข่าย ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการวิเคราะห์มูลค่าและการทำการตลาดของผลิตภัณฑ์จากโครงการวิจัยมากขึ้น



## คณะพยาบาลศาสตร์จัดพิธีรับหมวก เข็มเครื่องหมายชั้นปี และพิธีรับตะเกียง สำหรับนิสิตพยาบาลชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 คณะพยาบาลศาสตร์จัดพิธีรับหมวก เข็มเครื่องหมายชั้นปี และพิธีรับตะเกียง สำหรับนิสิตพยาบาลชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 147 คน เพื่อแสดงออกถึงนิสิตมีคุณสมบัติครบถ้วนพร้อมที่จะฝึกปฏิบัติการให้การพยาบาลแก่ผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการ และสร้างความตระหนักถึงคุณค่าให้กับตนเอง วิถีชีพ และต่อสังคม โดยได้รับเกียรติผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวรงค์ จันทรวิจิตร คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหารคณะ คณาจารย์ บุคลากร ผู้ปกครองและนิสิตคณะพยาบาล เข้าร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุม สร.ต.ส.ปรา-ก ล้อมประตูต. คณะพยาบาลศาสตร์

# NEWS



### กิจกรรม Innovative Local Food for NCDs

ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ Food Innovation and Packaging Center: FIN – Organic Tech Accelerator Platform: OTAP NU มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM Platform) การพัฒนาเมนูอาหาร โดยใช้วัตถุดิบท้องถิ่นสู่อาหารสำหรับผู้ป่วย ที่มีภาวะเครียดกล้ามเนื้อ และผู้ป่วย NCDs ภายใต้โครงการการขยายผลและกำลังการผลิตอาหารพื้นบ้านภาคเหนือสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะเครียดกล้ามเนื้อและกลุ่มโรค NCDs สู่การผลิตเชิงพาณิชย์ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.กรรณก อังคนิบัน รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวเปิดงานฯ ในวันที่ 23 มีนาคม 2567 ณ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีหัวข้อบรรยาย ดังนี้

1. การต่อยอดนวัตกรรมอาหารสู่การเป็นผู้ประกอบนวัตกรรมยุค New Normal โดย ศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี ชินโชติ
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “อาหารท้องถิ่นสู่อาหารผู้สูงอายุเชิงพาณิชย์” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ยุธนา พิมลศิริพล
3. การนำเสนอระบบนวัตกรรมอาหาร โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มิตพงษ์ จิตรโกษณ์ สำหรับภาคบ่ายกิจกรรม Workshop การสร้างสรรคอาหารพื้นถิ่นเพื่อสุขภาพ โดย คุณศศิภาณต์ ศรีสังข์ และคุณเอกวัฒน์ พันธราษฎร์



### มหาวิทยาลัยนเรศวร MOU กับภาคีเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพบริการสุขภาพ (AACI) เป็นแห่งแรกในเอเชียแปซิฟิก

วันนี้ (25 มีนาคม 2567) เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับภาคีเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพบริการสุขภาพ (AACI) ณ บริเวณโถงชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพัริษา นฤภัทรพิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ นายแพทย์สมพร คำผาง กรรมการบริหารสถาบัน AACI รองประธานอาวุโส AACI อเมริกา และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร AACI ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก และคุณเรวัตต์ เด่นจักรวาล กรรมการผู้จัดการ AACI เอเชียแปซิฟิก ร่วมลงนามในครั้งนี้



### โครงการอบรมเสริมสร้างทัศนคติ การใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าของนิสิต พิศาร มหาวิทยาลัยนเรศวร (DSS NU for Friends) ระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม 2567 ณ บ้านหมอศรีสมร จ.สุโขทัย

เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ และสร้างเครือข่ายนิสิตที่สามารถดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เกิดทัศนคติที่ดีต่อผู้พิการในสังคม โดยให้นิสิตพิการเข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ และมีทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับวัฒนธรรม วิถีชีวิตของผู้พิการในแต่ละประเภทความพิการ มีทักษะในการให้การช่วยเหลืออย่างเป็นอย่างเหมาะสมเบื้องต้นได้อีกทั้งเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนนิสิตพิการ อาจารย์เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลและนิสิตทั่วไป ผ่านการทำกิจกรรมร่วมกันสู่การสร้างเครือข่ายระหว่างนิสิตพิการและนิสิตทั่วไปต่อไปในอนาคตอีกด้วย ซึ่งโครงการดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 50 คน แบ่งเป็นนิสิตพิการ จำนวน 14 คน นิสิตจิตอาสาพี่เลี้ยง จำนวน 26 คน และเจ้าหน้าที่ จำนวน 10 คน โดยมีผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต (นางพรริดา บุญยะโรจน์) ร่วมเป็นประธานพิธีเปิด ซึ่งบรรยากาศการเข้าร่วมโครงการทั้ง 2 วัน เต็มไปด้วยความสนุกสนานและการสร้างมิตรภาพดีๆ ของผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากสมาคมอาสาสมัครสร้างสุขพิชญุโลก คุณปิยพงษ์ ชมสวนบั้งมี และทีมงาน เป็นวิทยากรประจำโครงการ



คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบจัดนิทรรศการ D-tail : Art Thesis Exhibition ครั้งที่ 22 การจัดแสดงผลงานศิลปะนิพนธ์ของนิสิตสาขาวิชาออกแบบสื่อวัฒนธรรมและสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ จัดระหว่างวันที่ 25 – 26 มีนาคม 2567 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พิชญุโลก ติดตามชมผลงานได้ที่ Facebook: D-tail : Art Thesis Exhibition ครั้งที่ 22

# NEWS



**คณะพยาบาลศาสตร์ร่วมแถลงข่าวการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึงสามปี** โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวรงค์ จันทรวิจิตร คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครสวรรค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรืออากาศตรี ดร.บัญชา สำรวัยอื่น คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นางสาวปิยพรรณ ตระกูลทิพย์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ร่วมกันแถลงข่าวการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็ก ตั้งแต่แรกเกิดถึงสามปี ภายใต้ชื่อหลักสูตรรวมเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถผู้ดูแลเด็กแรกเกิดถึงสามปี ความท้าทาย 3:3 ของประเทศไทยและในอนาคต เพื่อตอบสนองนโยบายสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข ประเด็น “ส่งเสริมการมีบุตร” แต่สื่อมวลชนจังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมวังจันทน์ อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก



**BEC in Focus ครั้งที่ 21 “SMEs and Sustainability ธุรกิจขนาดเล็กกับการสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ไปสู่ความยั่งยืน”**

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร จัดโครงการ BEC in Focus ปีที่ 15 ครั้งที่ 21 ในหัวข้อ **“SMEs and Sustainability ธุรกิจขนาดเล็กกับการสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ไปสู่ความยั่งยืน”** ประธานกล่าวเปิดงาน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรือนขวัญ อินทนนท์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร (ผู้แทนคณบดี) ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณทศปัด สุบรรณรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด จากวัฒนธรรมองค์กรของสายการบินว่าด้วยเรื่อง “4 ส” ประกอบด้วย 1. สบุก 2. สโตล์ 3. สัมพันธ์ 4. สร้างสรรค์ยั่งยืน และด้วยแนวคิดเรื่องของการทำธุรกิจเพื่อความยั่งยืนได้รับความสำคัญมากยิ่งขึ้นในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการเน้นเศรษฐกิจแบบใช้ทรัพยากรหมุนเวียนให้เกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่าอย่าง Circular Economy หรือเศรษฐกิจสีเขียวที่มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่าง Green Economy นั้น ได้ถูกพูดถึงมากขึ้นและมีแนวโน้มที่จะได้รับการสนับสนุนให้มากขึ้นโดยภาครัฐบาลได้ให้ความสำคัญและเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดการบริหารธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกันคน สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมตอบข้อซักถามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน จัดขึ้น ณ ห้อง Convention Hall 6201 คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนครสวรรค์



**ม.นเรศวร ประกาศยึดเจตนารมณ์นโยบาย “No Gift Policy” เสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับบุคลากร**

วันที่ 27 มีนาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และประกาศยึดเจตนารมณ์ นโยบาย “No Gift Policy” โดย**มหาวิทยาลัยนเรศวรเล็งเห็นความสำคัญในเรื่องการสร้างวัฒนธรรม การมีธรรมาภิบาล จริยธรรม คุณธรรม รวมทั้งการสร้างความสำเร็จที่ยั่งยืนของมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567** พร้อมทั้งยังได้รับเกียรติจากนายวิฑูรย์ วัชรพิณฑพงศ์พันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร บรรยาย เรื่อง การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติราชการ (Conflict of Interest : COI) ซึ่งจัดโดยงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานอธิการบดี โดยมีผู้บริหาร และบุคลากรทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยนเรศวรเข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน 300 คน ณ ห้องประชุมเอกาศร 301 อาคารเอกาศร ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร

# NEWS



**BEC จัดประชุมการนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติครั้งใหญ่ The 11th National Colloquium 2024 “นวัตกรรมวิจัยแห่งอนาคตที่ยั่งยืนทางธุรกิจ”**

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปี พ.ศ. 2567 หัวข้อ **“นวัตกรรมวิจัยแห่งอนาคตที่ยั่งยืนทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และการสื่อสาร”** ประธานกล่าวเปิดงาน ดร.พิสุทธิ์ อภิษยกุล รองอธิการบดี ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการถ่ายทอดเทคโนโลยี (ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร) กล่าวรายงานโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิษญานัน รัตน์บุญลย์สม คณบดี โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากองค์ปาฐกภาพพิเศษ โดย คุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี ปาฐกถาในหัวข้อ “นวัตกรรมวิจัยแห่งอนาคตที่ยั่งยืนทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และการสื่อสาร”

การจัดโครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ เป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากการทำวิทยานิพนธ์ของนิสิต คณาจารย์ และบุคลากรจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนทั่วประเทศ และเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ระหว่างนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ และนักวิชาการ อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของการจัดทำวิทยานิพนธ์ในระดับชาติ

# UPCOMING EVENTS

**Startup Thailand League 2024**  
4th LEAGUE 2024

กิจกรรมการแข่งขันแนวคิดธุรกิจสตาร์ทอัพ  
**พลิกฝัน ปั้นธุรกิจ ด้วยแนวคิดที่แตกต่าง**

- Announcement**  
ประกาศรายชื่อทีมชนะเลิศผู้เข้าร่วม  
30 เมษายน 2567
- Coaching Camp & Intensive Mentoring & University Pitching**  
7-9 พฤษภาคม 2567
- Regional Pitching**  
พฤษภาคม 2567
- National Pitching (Demo Day)**  
กรกฎาคม 2567

**เงื่อนไขในการเข้าร่วมกิจกรรม**

- ✓ เป็นนักศึกษาปัจจุบัน ระดับปริญญาตรี โท เอก รวมทีม 3-5 คน
- ✓ สร้างแผนธุรกิจสตาร์ทอัพจากไอเดียพื้นฐานของ BMC/Learn Canvas
- ✓ นำเสนอ (Pitching) แผนธุรกิจกับคณะกรรมการ

**ชิงเงินสนับสนุนทีมละ 25,000 บาท**  
พร้อมใบประกาศนียบัตร

**เปิดรับสมัครแล้ว**  
ตั้งแต่วันที่ **25 เม.ย. 67**

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  
📍 อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร NU SciPark  
☎ 09 8262 9492 ทักษิรัตน์ ทองนุ้ย (นิง)  
✉ hathairatt@nu.ac.th

**สมัครได้ที่**

**Startup Thailand League 2024** กิจกรรมการแข่งขันแนวคิดธุรกิจสตาร์ทอัพ “พลิกฝัน ปั้นธุรกิจ ด้วยแนวคิดที่แตกต่าง”

**[ ชิงเงินสนับสนุน 25,000 บาท ]**

\* เงื่อนไขในการเข้าร่วมกิจกรรม \*

- ✓ เป็นนักศึกษาปัจจุบัน ระดับปริญญาตรี โท เอก รวมทีม 3-5 คน
- ✓ สร้างแผนธุรกิจสตาร์ทอัพจากไอเดียพื้นฐานของ BMC/Learn Canvas
- ✓ นำเสนอ (Pitching) แผนธุรกิจกับคณะกรรมการ

**เปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่วันที่ - 25 เม.ย. 2567**  
สนใจสมัครได้ที่ <https://citly.me/e32kG>  
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 098-2629492 hathairatt@nu.ac.th

**มหาวิทยาลัยนเรศวร**  
“มหาวิทยาลัยเพื่อสังคมของผู้ประกอบการ”

# รอบรู้ นน.

**ส่งข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์**  
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร  
โทร 0 5596 1118 E-mail:naresuan\_pr@nu.ac.th

**Contact Us**

[www.nu.ac.th](http://www.nu.ac.th) มหาวิทยาลัยนเรศวร Naresuan University 0 5596 1000